

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 7-13 สิงหาคม 2562

ล้นอกส.เตรียมเคาะ ระบายข้าว 2 แสนตัน

จากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การคลังสินค้า(อศส.) ได้เปิดให้ผู้สนใจประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 208,600 ตันเข้ารับฟังคำชี้แจง มีผู้สนใจกว่า 20 รายโดยกำหนดให้ยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 22 กรกฎาคม และยื่นซองเพื่อเสนอซื้อในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และเปิดซองในวันเดียวกันนั้น

นายไพศาล เตียวงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ อศส. รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า เผยกับฐานเศรษฐกิจ ว่าขณะนี้คณะกรรมการการระบายข้าวที่ อศส. จัดตั้งขึ้นอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาผู้ที่เสนอซื้อสูงสุดสำหรับการเปิดประมูลข้าวครั้งนี้เป็นไปตามมติของ นบข. ที่เห็นชอบให้ อศส. ออกประกาศให้ผู้ที่สนใจซื้อข้าวได้เข้ามายื่นเสนอเพื่อซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 208,600 ตันจากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาและผู้ประกอบการไม่มารับมอบ และข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่ติดคดีความแต่สามารถเคลียร์ได้แล้ว โดยอศส. มั่นใจว่าข้าวที่นำออกมาระบายครั้งนี้จะขายได้ทั้งหมด

ข้าวดังกล่าวมี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ข้าวสารในสต็อกของรัฐเพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป ครั้งที่1 /2562 (การบริโภคของคน) ปริมาณ 82,444 ตัน 2. ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ ครั้งที่1/2562 ปริมาณ 74,299 ตัน และ 3. ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2562 (เข้าสู่อุตสาหกรรม) ปริมาณ 51,856 ตัน

“เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลโดยพิจารณาจากผู้เสนอซื้อสูงสุด แล้ว อศส. จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบผู้ชนะ หากผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา และนำเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน นบข.พิจารณาอนุมัติขายต่อไป จากนั้น อศส.จะเชิญผู้ชนะประมูลมาทำสัญญาซื้อขายและรับมอบต่อไปกลางเดือนสิงหาคมจะเห็นความชัดเจน”

ส่วนปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังเหลืออีกกว่า 8.3 หมื่นตัน (ข้าวนอกบัญชี) ที่รอการระบายคาดว่าจะนำออกมาระบายเร็วๆ นี้ ส่วนหลักเกณฑ์การระบายนั้นอศส. ยังคงยึดหลักการระบายตามรูปแบบเดิมที่มีการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลก่อนหน้านี้

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

สมาคมข้าวถุงไทย ยืนยัน ภัยแล้งรุนแรงไม่กระทบราคาข้าวถุงปีนี้

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมข้าวถุงไทย ยืนยันแม้ปีนี้หลายพื้นที่ของไทยจะประสบภาวะภัยแล้งรุนแรง จนทำให้น้ำข้าวเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกข้าวถุงโดยผู้ประกอบการยังคงตรึงราคาขายเดิมไปจนถึงสิ้นปี เนื่องจากใช้ข้าวสต็อกเก่า ซึ่งทางสมาคมฯจะประเมินสถานการณ์ราคาข้าวถุงอีกครั้ง ช่วงปลายปีนี้

ขณะที่บรรดาการค้าขายนั้น ผู้ประกอบการยังคงแข่งขันกันสูง สะท้อนได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีเกือบทุกเดือน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาพรวมกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ดังนั้นการทำโปรโมชั่นราคา

ร่วมกับห้างสรรพสินค้าจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ส่วนภาพรวมตลาดข้าวถุงปีนี้คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงปีที่แล้วหรือเติบโต 4-5% มูลค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท

ขณะที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กำลังเร่งรวบรวมปัญหาของชาวนา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลางที่ประสบภาวะภัยแล้ง เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วย เช่น พักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร, เร่งจ่ายเงินเยียวยาภัยแล้ง และเร่งประกันราคาพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากราคาข้าวปีนี้ ตกต่ำเหลือเพียง 6,500-6,700 บาทต่อตัน

ที่มา ข่าวช่อง 7

ขู่นำร่องปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ กข79 ส่งเจาะตลาดตปท.

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรม การข้าวเปิดเผยว่า ในฐานะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวสำคัญของโลกต้อง เข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดข้าวโลก รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวประเภทพื้นนุ่มที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดจีน ฮองกงและตลาดอาเซียน รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ เนื่องจากเป็นข้าวที่นุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ และคาดว่าในอนาคตมีแนวโน้ม ความต้องการข้าวนุ่มเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภค ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพ ซื้อและตลาดมีโอกาสขยายตัวได้สูง

ขณะนี้พันธุ์ข้าวนุ่มที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดใช้แข่งขันในตลาด ต่างประเทศคือ พันธุ์ข้าว กข79 ซึ่งกรมการข้าวรับรองพันธุ์เมื่อต้นปี 2562 และจากการประเมินโดยผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าวเห็นว่า เป็นพันธุ์ที่ตรงความต้องการตลาด ปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ คุณภาพการสีดีมาก

ด้านน.ส.นันทิชา วรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเสริมว่า กรมจัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มให้สอดคล้องความต้องการของตลาด เป็นการทดลองตลาดข้าวนุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถแข่งขันข้าวพื้นนุ่มในตลาดต่างประเทศ โดยโครงการนำร่องผลิตข้าวพันธุ์ กข79 มีพื้นที่เป้าหมาย 10,115 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 9,074.6 ไร่ เกษตรกร 416 ราย ครอบคลุม 7 จังหวัด 18 อำเภอ 33 ตำบล

นายสมพงษ์ อ้นชานา ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บางบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่ม นาแปลงใหญ่บางบางกระน้อย เป็น 1 ในกลุ่มนำร่องผลิตข้าว กข79 ซึ่งเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากพอรัฐสนับสนุนข้าวพันธุ์ กข79 เป็นข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จึงเห็นว่าน่าเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางตลาดให้สมาชิกกลุ่มได้ โดยขณะนี้ปลูกข้าวพันธุ์ กข79 เป็นแปลงสาธิต 14 ไร่ เป็นตัวอย่างให้สมาชิกแปลงใหญ่ ตั้งเป้าว่าฤดูหน้าจะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข79 เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% ของพื้นที่

สำหรับวิธีปลูกข้าว กข79 จะใช้เครื่องหย่อนกล้า ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ลงได้มาก จากเดิมทำนาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ใช้เครื่องหย่อนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 1 เดือน พบว่าข้าวเจริญเติบโตแตกกอดีมาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุง เพราะดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี ทั้งนี้ จะติดตามผลแปลงสาธิตนี้ เก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ต่อไป

ที่มา แนวหน้า

ข่าวมีไฟล์ 8.3 หมิ่นตัน อคส.แจ้งจากกงลัม-เร่งจัดเกรดก่อนระบาย

จากที่รัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้เข้ามาบริหารประเทศในเดือนพฤษภาคม 2557 (ปัจจุบันได้หมดวาระไปแล้ว) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจปริมาณและคุณภาพข้าวจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 100 สาย ทำหน้าที่ตรวจนับปริมาณ เก็บตัวอย่างข้าว และส่งไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพพบมีทั้งหมด 18 ล้านตัน โดยแยกเป็นข้าวในคุณภาพต่างๆ

แหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ทาง อคส. มีการเสนอแนวทางการระบายข้าวในและนอกคลังสินค้ากลางที่ไม่มีผลการวิเคราะห์คุณภาพต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 4/2562 (ลับ) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จำนวน 18 จังหวัดใน 29 คลัง ปริมาณ 8.3 หมิ่นตัน ดังนั้นเพื่อให้มีการดำเนินการโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล โดยมีพ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ผู้จัดการสำนักบริหารกลางเป็นประธาน แต่งตั้งคณะทำงานย่อย จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะทำงานย่อยออกรหัส และคณะทำงานย่อยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพข้าวและการจัดกลุ่มการระบายข้าวสารตามคำสั่ง

“แนวทางการจัดระดับคุณภาพข้าว ได้แก่ ข้าวตรงตามมาตรฐาน กล่าวคือ 1.ข้าวขาว ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ 2. ข้าวหอมมะลิต้องผ่านการทดสอบ DNA คือมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 92%”

ส่วนข้าวไม่ตรงมาตรฐาน ระดับ A หมายถึงเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่มากนักและตลาดพอรับได้ และเมื่อผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วจะมีสภาพไม่ต่างจากข้าวที่ผ่านมาตรฐาน ระดับ B หมายถึงเกณฑ์ที่ต่ำกว่าระดับ A โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ระดับ C ข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐานมาก ไม่เหมาะสมกับการบริโภค แต่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีข้าวผิดไปจากมาตรฐานคือ ข้าวเสื่อมสภาพไม่สามารถปรับปรุงเพื่อใช้ในการบริโภคได้ และข้าวผิดชนิด ก็คือ ข้าวผิดชนิดจากชนิดข้าวที่ระบุไว้

ทั้งนี้ในโกดังกลางที่เก็บรักษาข้าวสารในคลังสินค้า 29 คลัง แยกตามชนิดข้าว 11 ชนิด เป็นคลังสินค้าที่มีการเก็บรักษาข้าวสารเกิน 5 ปีขึ้นไป ยกเว้น คลังสินค้า หจก.กิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี หลัง 1/1 และคลังสินค้า บจก.ลพบุรีสตาร์ช หลัง 2 ซึ่งเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการนาปี 2555/56 และโครงการนาปรัง ปี 2555 ตามลำดับ

แหล่งข่าว อคส.กล่าวว่าข้าวจำนวนดังกล่าวเป็นข้าวที่ทางทีมงานของ ม.ล.ปนัดดา เข้าไปไม่ถึง เพราะเป็นข้าวกงลัม หวั่นจะหลุดตัว จึงไม่ได้เข้าไปตรวจ แต่พอขายข้าวรอบๆ หมดแล้ว จึงเหลือข้าวกองนี้อยู่ ทาง อคส.จึงเห็นว่าควรจะเสนอระบายข้าวกองนี้โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานเดิมจัดแบ่งเกรดคุณภาพข้าว เมื่อได้เกรดคุณภาพข้าวจะเร่งระบายให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

แหล่งข่าววงการค้าข้าว เผยว่า เป็นเรื่องที่แปลก เพราะก่อนหน้านี้เรื่องการระบายข้าว 18 ล้านตัน ต้นเรื่องอยู่ที่กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) แล้วเหลือข้าวกันคลังทำไมจู้ ๆ อคส.เข้ามาจัดการ เป็นข้อมูลลับด้วยเป็นข้าว นอกบัญชีหรือไม่

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“จूरินทร์” ส่งลุย 10 ภารกิจ ชู“ประกันรายได้”ตัวนำสุด ตามด้วยค่าครองชีพ-ส่งออก-เจรจาการค้า

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทุกหน่วยงาน ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานของกระทรวงพาณิชย์นับจากนี้ไป โดยได้ข้อสรุปที่จะดำเนินการใน 10 ภารกิจเร่งด่วน ที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ประชาชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

โดยเรื่องเร่งด่วนเรื่องแรก จะผลักดันโครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด เริ่มที่ปาล์มน้ำมันก่อน จากนั้นจะเป็นยางพารา และตัวอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการ มีอยู่แล้ว รอให้ผ่านการประชุมพิจารณาจากคณะกรรมการชุดที่รับผิดชอบสินค้าแต่ละรายการก่อน ก็จะทำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติเงินงบประมาณดำเนินการต่อไป ส่วนสินค้าเกษตรอื่นๆ จะมีแผนแก้ปัญหาเชิงรุก ทำงานล่วงหน้า เพราะมีปฏิทินสินค้าเกษตรอยู่แล้ว และใช้มาตรการเกษตรพันธสัญญา มาช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร

เรื่องที่ 2 จะเน้นการดูแลราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผู้กับประกอบการและผู้บริโภค เรื่องที่ 3 จะเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ โดยเน้นการส่งออกพืชผลทางการเกษตร บริการ สินค้า OTOP เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้าอื่นๆ โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ จะเน้นรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ พื้นที่ตลาดเก่าจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรค และมุ่งเน้นการค้าชายแดนและข้ามแดน เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก ซึ่งในวันที่ 14 ส.ค.2562 จะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เป็นครั้งแรก เพื่อติดตามสถานการณ์ส่งออก ร่วมจัดทำแผนการส่งออก ส่วนเป้าหมายจะยังคงที่ 3% หรือไม่ ต้องหารือกันก่อน

เรื่องที่ 4 จะเร่งรัดการเจรจาค้างท่อ เช่น การผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ การฟื้นฟูการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) การเจรจาจัดทำ FTA กับตุรกี ศรีลังกา ปากีสถาน และอังกฤษ รวมถึงต้องเร่งหาข้อสรุปการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

นายจूरินทร์กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่ 5 ขอให้เดินหาระบบ e-filing ต่อไป เพื่อให้การจดทะเบียนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปโดยยึดหลักการ ง่าย สะดวก รวดเร็ว เรื่องที่ 6 ให้เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ (โมบาน ยูนิต) ออกไปให้ความรู้ และรับจดทะเบียนในพื้นที่ต่างๆ เรื่องที่ 7 ให้ผลักดันเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่น ดิจิทัล , ไบโอ อีโคโนมี , กรีน อีโคโนมี , แครริง อีโคโนมี , ครีเอทีฟ อีโคโนมี และการค้าออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุน สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี โอท็อป และแฟรนไชส์ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ส่วนเรื่องที่ 8 จะให้ความสำคัญกับการผลักดันร้านค้าปลีกรายย่อย (โชวห่วย) ให้เป็นกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจ ฐานรากของประเทศ และจะผลักดันให้เป็นสมาร์ท โชวห่วย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยมีเป้าหมายปรับให้เป็นร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะเข้าไปช่วยเหลือการปรับปรุงร้านค้า วางระบบบริหารจัดการร้านซอฟต์แวร์ เรื่องที่ 9 จะมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เช่น ร้านอาหาร สปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ภาพยนตร์ และอื่นๆ เพื่อผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศ และทำรายได้เข้าประเทศ และเรื่องที่ 10 จะใช้กลไกขับเคลื่อนนโยบายให้เดินหน้า โดยจะประชุมระดับกระทรวงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ

ติดตามงาน , การประชุม กรอ.พาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเร่งรัดการส่งออก และคุ้มครองผู้บริโภค , การประชุม 3 ประสานประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อดูแลในเรื่องเกษตรกร และการใช้กลไกทูตพาณิชย์ เป็นทัพหน้าส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนในการส่งออก และให้พาณิชย์จังหวัด เป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค

“ทั้ง 10 เรื่อง ที่กำหนดเป็นนโยบายการทำงานนี้ ผม ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ตกลงที่จะเดินไปด้วยกัน ส่วนเรื่องเร่งด่วน จะเร่งรัด 4 เรื่องแรก การประกันรายได้ ดูแลค่าครองชีพ ผลักดันส่งออก และเจรจาการค้า เพราะเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญ แต่จะทำความเข้าใจกับเรื่องที่เหลืออื่นๆ ทำเป็นคู่ขนาน”นายจรินทร์กล่าว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 340-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่มียางานว่า ในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City มีการไหลตสินค้าลงเรือประมาณ 103,000 ตัน โดยมีปลายทางที่แอฟริกาใต้ประมาณ 42% ปลายทางที่อิรักประมาณ 29% ส่วนที่เหลือมีปลายทางที่ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย

กรมศุลกากร (Vietnam Customs) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 3.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 มีการส่งออกข้าวประมาณ 598,619 ตัน ลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 34.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 444,985 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 4.01 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.73 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.1% แต่มูลค่าลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 431 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกประมาณ 651,000 ตัน มูลค่าประมาณ 285 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 438 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากสมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association) ได้เดินทางไปเยือนประเทศเม็กซิโกเพื่อหาช่องทางในการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศในแถบอเมริกาใต้มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางขยายตลาดส่งออกใหม่ๆของเวียดนาม โดยเวียดนามมองว่าเม็กซิโกเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพในการนำเข้าสินค้าอาหารของเวียดนาม เช่น ข้าว พริกไทย มะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐาน

แรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบันสมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2562 เวียดนามส่งออกข้าว 659,273 ตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ส่งออกจำนวน 662,573 ตัน โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 333,381 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 498 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 6,615 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 3,252 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 15,665 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 37,300 ตัน ข้าวหอมจำนวน 205,155 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 57,408 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 427,965 ตัน ตลาดแอฟริกา 146,459 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 5,900 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 56,818 ตัน ตลาดออสเตรเลียจำนวน 5,954 ตัน และตลาดอื่นๆ 5,954 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน) เวียดนามส่งออกข้าวรวม 3,546,363 โดยชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 1,754,213 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 15,748 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 81,357 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 119,296 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 30,746 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 205,829 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,139,076 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 200,098 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 2,570,045 ตัน ตลาดแอฟริกา 568,343 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 50,075 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 290,745 ตัน ตลาดออสเตรเลียจำนวน 61,200 ตัน และตลาดอื่นๆ 5,955 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวน 26,475 ตัน ลดลงประมาณ 15.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,366 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2562 แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,543 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยข้าวหอม (Jasmine/Fragrant Rice) 22,394 ตัน ข้าวขาว (White Long Grain Rice) 3,584 ตัน และข้าวึ่ง (Long Grain Parboiled) 497 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 308,013 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 297,080 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 7 เดือนแรก ประกอบด้วยข้าวหอม (Jasmine/Fragrant Rice) 259,491 ตัน เพิ่มขึ้น 19.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 84.25% ของปริมาณที่ส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (White Long Grain Rice) 43,438 ตัน ลดลง 27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14.10% ของปริมาณที่ส่งออกทั้งหมด) และข้าวึ่ง (Long Grain Parboiled) 5,084 ตัน ลดลง 73.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.65% ของปริมาณที่ส่งออกทั้งหมด)

สำหรับประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในช่วง 7 เดือนแรกของปี ประกอบด้วยประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งจำนวน 117,707 ตัน (เพิ่มขึ้น 85.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศฝรั่งเศส 41,441 ตัน (ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศมาเลเซีย 14,648 ตัน (ลดลง 25.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 11,292 ตัน (ลดลง 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศสเปน 7,858 ตัน และประเทศเยอรมนี 5,426 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าว 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับ 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) รวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับ 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มี 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับ 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวึ่ง (Parboiled Rice) 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับ 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรป 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับ 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับ 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับ 107,692 ตัน ในปี 2560

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับ 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับ 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์ 23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับ 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับ 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับ 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับ 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงพนมเปญ รายงานว่า ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกได้เริ่มนิยมเพาะปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพระวิหารและบันเตียเมียนเจย โดยบริษัท Amru Rice หนึ่งในบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชาเล็งเห็นโอกาสในตลาดข้าวออร์แกนิกและให้ความสนใจเป็นรายแรกๆ ซึ่งเชื่อว่าตลาดข้าวออร์แกนิกสามารถเติบโตและทำกำไรได้อีกมาก จึงปรับแผนการตลาดให้ส่งเสริมการส่งออกข้าวออร์แกนิกเพิ่มขึ้น รวมถึงลงทุนในการพัฒนาทั้งสายการผลิต ตั้งแต่โรงสีข้าว โรงอบข้าว และเครื่องจักรสำหรับบรรจุข้าวที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ด้วยงบประมาณกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 กัมพูชาส่งออกข้าวออร์แกนิกรวม 4,824 ตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งตลาดส่งออกหลักของข้าวออร์แกนิกกัมพูชา คือ สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ โดยที่ราคาข้าวออร์แกนิกจะมีราคาสูงกว่าข้าวขาวธรรมดา ซึ่งข้าวออร์แกนิกแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ข้าว

Organic red Jasmine ราคาอยู่ที่ตันละ 1,407 เหรียญสหรัฐฯ ข้าว Organic Jasmine ราคาอยู่ที่ตันละ 1,377 เหรียญสหรัฐฯ และข้าว Organic brown Jasmine ราคาอยู่ที่ตันละ 1,250 เหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่า ในช่วงฤดูนาปีของปีนี้ กัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.3 ล้านตัน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 14.54 ล้านไร่ และมีพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ 13.36 ล้านไร่ โดยมีการเพาะปลูกข้าวอายุสั้นในพื้นที่ประมาณ 3.75 ล้านไร่ ข้าวอายุปานกลางประมาณ 6.25 ล้านไร่ และข้าวอายุยาวซึ่งปลูกในพื้นที่ต่ำที่มีระดับน้ำสูงประมาณ 2.5 ล้านไร่

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า จากปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ อาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวโดยรวมของประเทศลดลงประมาณ 5-10% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเทพมหานคร

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 2.62525 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 82 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.59834 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.99082 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.51692 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 869.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.00533 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 19.69% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 16 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.09967 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.9451 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 41.89% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 34 วัน) และเพิ่มขึ้นประมาณ 10.2% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.00866 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.99242 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 38.42% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 32 วัน) แต่ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) สามารถจัดหาข้าวจากเกษตรกรในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) ได้แล้วประมาณ 5.77 ล้านถุง โดยที่ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมสามารถจัดหาได้ประมาณ 26,036 ถุง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ของปี 2019 มีประมาณ 3.86 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในช่วงครึ่งปีแรกมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 8.269 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.569 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2562 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต่างกัน (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 17.76 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 340.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 17.74 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 343.86 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.14 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 751.46 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจาก 39.10 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 757.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.67 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 819.24 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 42.79 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 829.40 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.27 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 677.16 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 35.25 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 683.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 698.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 38.36 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 743.54 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้รวม 15,088 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 208,975 ตัน (คิดเป็น 7.22% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 1,657 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 235 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกที่สำรองไว้จากปีการผลิต 2013-14 ได้ประมาณ 25,090 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 205,824 ตัน (คิดเป็น 12.19% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 1,738 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 246 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงจากภาวะค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงประมาณ 2.7% โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 377-381 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลง 3-4 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 381-384 เหรียญสหรัฐต่อดันเมื่อ สัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าจัดหาข้าวจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปทานข้าว ในตลาดมีจำกัด ขณะที่ผู้ส่งออกก็ต้องรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ได้เกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงในบังกลาเทศส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 400,000 ตัน

ขณะที่วงการค้าคาดว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในปีนี้มีปริมาณต่ำสุดในรอบ 7 ปี เนื่องจากผลกระทบหลายด้าน เช่น ความต้องการนำเข้าข้าวที่ลดลงของประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ และรัฐบาลอินเดียมีนโยบายเพิ่มราคา รับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรที่อาจจะส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของอินเดียเพิ่มสูงขึ้น โดยวงการค้าข้าวคาดว่า ในปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10-11 ล้านตัน

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรก (เมษายน-มิถุนายน 2019) ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 2.352 ล้านตัน ลดลงประมาณ 28.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.275 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา (2018/19) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 1.157 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.174 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 1.195 ล้านตัน ลดลงประมาณ 43.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.101 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออก ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 มีประมาณ 1.741 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 20.06% เมื่อเทียบกับ 2.178 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 1.255 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.33% เมื่อเทียบกับ 1.285 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 0.486 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 45.57% เมื่อเทียบกับ 0.893 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 407 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงประมาณ 4.24% เมื่อเทียบกับ 425 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,085 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงประมาณ 0.91% เมื่อเทียบกับ 1,095 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 11.949 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.875 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 4.415 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.057 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 7.534 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.818 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 7.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับ 7.807 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้าวบาสมาดิมีมูลค่า

ส่งออกประมาณ 4.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.02% เมื่อเทียบกับ 4.170 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.52% เมื่อเทียบกับ 3.637 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2018/19 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 398 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับ 412 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,067 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.79% เมื่อเทียบกับ 1,028 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 165.75 ล้านตันลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์

การเพาะปลูกฤดูพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้มีประมาณ 543.5 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยคาดว่า การเพาะปลูกจะมีไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 5% โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 8% 5% 13% และ 7% ตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้คำจำกัดความของปริมาณฝนในระดับปกติ หรือค่าเฉลี่ย ของฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี ที่ 89 เซนติเมตรหรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (Kharif marketing season (KMS) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562) ได้แล้วประมาณ 43.966 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab จำนวน 11.334 ล้านตัน, Telangana จำนวน 5.186 ล้านตัน, Chhattisgarh จำนวน 3.971 ล้านตัน, Haryana จำนวน 3.941 ล้านตัน, Antra Pradesh จำนวน 4.778 ล้านตัน, Odisha จำนวน 4.383 ล้านตัน, Uttar Pradesh จำนวน 3.233 ล้านตัน เป็นต้น โดยในปีการตลาด 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

ในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูการผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) รัฐบาลกลางได้ปรับราคาซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิต

ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) ขณะที่รัฐบาลของแคว้น Chhattisgarh ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญได้เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum paddy buying price) เป็น 2,500 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลกลางกำหนด

สำหรับปีการการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support prices; MSPs) สำหรับปีการการตลาด 2019/20 (ตุลาคม-กันยายน) ขึ้นอีกประมาณ 3.7% เพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการต้นทุนการผลิตข้าวในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,208 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 175 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 263 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 266 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-6 สิงหาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,320,533 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,248,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 182,329 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 138,162 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,138,203 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,110,033 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 29,464 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-6 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 245,099 ตัน ฝรั่งเศส 188,547 ตัน เนเธอร์แลนด์ 162,399 ตัน สเปน 121,217 ตัน อิตาลี 111,895 ตัน โปรตุเกส 95,302 ตัน โปแลนด์ 81,851 ตัน เยอรมนี 75,466 ตัน เบลเยียม 61,394 ตัน สาธารณรัฐเชค 38,400 ตัน บัลแกเรีย 33,054 ตัน สวีเดน 27,976 ตัน ลิทัวเนีย 15,244 ตัน ฮังการี 11,200 ตัน เดนมาร์ก 11,047 ตัน โรมาเนีย 8,824 ตัน กรีซ 6,536 ตัน ออสเตรีย 6,064 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-5 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 174,168 ตัน เพิ่มขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 105,977 ตัน ลดลง 39.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 97,429 ตัน เพิ่มขึ้น 53.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 57,433 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 39,239 ตัน ลดลง 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 170,759 ตัน ลดลง 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 158,375 ตัน เพิ่มขึ้น 37.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 138,924 ตัน ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 100,986 ตัน เพิ่มขึ้น 86.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 81,925 ตัน ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 264,480 ตัน ลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 30,670 ตัน เพิ่มขึ้น 49.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 23,798 ตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 16,914 ตัน เพิ่มขึ้น 23.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-6 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 228,963 ตัน ลดลง 20.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 287,999 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,130 ตัน ลดลงประมาณ 23.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 253,319 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 35,833 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,680 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,571 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-6 สิงหาคม ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 116,585 ตัน โปรตุเกส 33,868 ตัน สเปน 31,638 ตัน กรีซ 24,086 ตัน บัลแกเรีย 8,095 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,800 ตัน โปแลนด์ 2,398 ตัน โรมาเนีย 1,305 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

แอฟริกา

กรมศุลกากรแอฟริกาใต้ (the South African Customs) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน) มีจำนวน 389,669 ตัน ลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 470,859 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา แอฟริกานำเข้าข้าวจำนวน 68,216 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,844 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 99% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,364 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 แอฟริกาได้นำเข้าข้าวจำนวน 73,075, 54,629, 68,214, 82,181 และ 34,364 ตัน ตามลำดับ และในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 แอฟริกาได้นำเข้าข้าวจำนวน 75,010, 101,237, 94,875, 67,806 และ 80,087 ตัน ตามลำดับ

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) ประเทศแอฟริกาใต้อาจนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการจำนวน 1.08 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากมีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทยและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 90%ของการนำเข้าทั้งหมด โดยในปี 2018/19 แอฟริกาใต้อำนาจนำเข้าข้าวจากไทยจำนวนประมาณ 615,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 837,000 ตัน ในปี 2017/18 และนำเข้าจากอินเดียจำนวน 175,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 155,000 ตัน ปี 2017/18

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2019/20 แอฟริกาใต้อาจมีการบริโภคข้าวประมาณ 980,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2017/18 ที่ 940,000 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวนั้น มีการส่งออกข้าวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Eswatini, Zimbabwe และ Botswana โดยในปี 2019/20 คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 125,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

หน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.428 ล้านตัน (เท่ากับการประมาณการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา) ลดลงประมาณ 13.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.064 ล้านตัน ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการบริโภคประมาณ 11.0 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 2.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.239 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่สต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะมีประมาณ 0.499 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลงประมาณ 25.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.6718 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.3 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้น 53.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.845 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่การส่งออกข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 0.9 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 47.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.71 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18

ทางด้านสถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2019) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 678,591 ตัน ลดลงประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 911,634 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศ Venezuela จำนวน 170,162 ตัน ประเทศ Senegal จำนวน 117,448 ตัน ประเทศ Sierra Leone จำนวน 81,112 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 77,248 ตัน ประเทศ Gambia จำนวน 56,966 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 42,206 ตัน

ประเทศ UAE จำนวน 24,450 ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 10,050 ตัน ประเทศ Angola จำนวน 8,547 ตัน ประเทศ Cabo Verde จำนวน 5,639 ตัน ประเทศ Bolivia จำนวน 3,463 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 2,545 ตัน ประเทศเบลเยียมจำนวน 1,502 ตัน ประเทศปานามาจำนวน 1,326 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 75,927 ตัน

ในเดือนมิถุนายน 2019 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 26,179 ตัน ลดลงจาก 139,253 ตัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และลดลงจาก 95,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน, ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ด้านการนำเข้าข้าว ในช่วง 6 เดือนแรกของปี บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 458,770 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 379,121 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 321,784 ตัน ประเทศ Argentina จำนวน 71,441 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 59,024 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 3,238 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 878 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 277 ตัน ประเทศไทย 284 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,844 ตัน เป็นต้น โดยในเดือนมิถุนายน 2562 บราซิลนำเข้าข้าว 96,833 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 93,252 ตัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 44% เมื่อเทียบกับ 67,089 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เปรู

รัฐบาลเปรูได้ปรับราคาอ้างอิง (reference prices) และอัตราภาษีนำเข้า (additional variable duties for imports) ของสินค้าข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และนมผง (whole milk powder) โดยในส่วนของข้าวได้ปรับราคาอ้างอิงเป็น 528 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอัตราภาษีนำเข้าข้าวเปลือกและข้าวสารปรับเป็น 59 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 84 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ ขณะที่ข้าวโพดได้ปรับราคาอ้างอิงเป็น 196 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอัตราภาษีนำเข้าปรับเป็น 14 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยราคาอ้างอิง (reference prices) ดังกล่าวมาจากการสำรวจจากระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่มา *Oryza.com*